
127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 233 — 208. mál.

Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um skipulagsmál á hálendinu.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

1. Hve mörg sveitarfélög koma nú að skipulagsmálum hálendisins?
2. Hvaða sveitarfélög eru þetta og hver er íbúatala þeirra hvers um sig?
3. Hver þeirra hafa gengið frá nýju aðalskipulagi síðan lög nr. 45/1998 tóku gildi og hver

þeirra hafa deiliskipulagt svæði innan þess?

Skriflegt svar óskast.


